

trước 1975 với nhau bằng tình thân hữu để thăm hỏi, trao đổi ý kiến, chung vui, chia buồn khi hữu sự chứ không muốn bàn đến các vấn đề kỹ thuật, chính trị gây nên sự cãi cọ chia rẽ mất thì giờ, lẫn vào vết xe cũ.

Vào khoảng giữa năm nay (2002) chúng tôi tình cờ tiếp xúc với mấy bạn trẻ vừa tốt nghiệp ở VN và đã sinh sống ở VN trong khoảng các năm 1970-1980, và một số bạn trẻ khác tốt nghiệp ngành công chánh ở Hải ngoại sau năm 1975. Các anh em này đã tỏ ra sốt sắng với sinh hoạt của nhóm AHCC chúng ta. Đây mới đúng là giới trẻ của AHCC, tuy gọi là trẻ nhưng cũng đã trên 40 tuổi rồi!

Trước hết là các bạn Trần Đức Hợp và Tôn Thất Duy ở San Diego đã nhận phụ trách Lá Thư AHCC số 80 và 81 niên khóa 2002-2003. Xin hoan hô và xin kêu gọi các bạn trẻ khác nhất là các bạn đã phục vụ ở California hãy hăng hái tiếp tay.

Sau nữa là bạn Từ Minh Tâm (khóa 1972-1977) đã mở một trang nhà (home page) trên mạng lưới AHCC (website) số: <http://ahcc0.tripod.com> gồm các mục tin tức, hình ảnh, bài viết, thông báo vv... (lưu ý sau ahcc là số 0 chứ không phải chữ O). Ái hữu nào muốn đưa tin lên mạng lưới cho mau chóng liên quan đến thì gửi cho ái hữu Từ Minh Tâm số 17634 đường Fonthill Ave, Torrance, CA 92336 (USA), hoặc e-mai: tamminhtu@netzero.net hoặc aihuucongchanh@hotmail.com.

Ái hữu nào muốn liên lạc với các bạn ở VN thì gửi cho bạn Trần Ngọc Xuất theo e-mail:

minhphung@hcm.fpt.vn.

Chúng ta có thể xem đây là một tin vui chung của AHCC trong năm nay được trao cho giới trẻ nhiệt tình hăng hái, với hy vọng giới trẻ sẽ không phụ lòng mong ước của các ái hữu đàn anh.

Ngược lại với ái hữu cao niên hãy tiếp tục yểm trợ tinh thần và vật chất, nhất là vấn đề cập nhật hóa địa chỉ, điện thoại, đi họp mặt hàng năm cũng như đóng góp chi phí cho mỗi lá thư nhận được, hầu khích lệ giới trẻ trong việc duy trì Lá Thư AHCC làm sợi dây liên lạc giữa chúng ta.

Lời hay ý đẹp

* Người ta thường phán đoán ở bề ngoài hơn là bản chất. Tất cả mọi người đều có mặt, nhưng ít ai có được phần thiên bẩm hiểu thấu sâu xa.

* Danh dự là những cái bóng mờ, bay vụt khỏi những kẻ đi tìm chúng; nhưng chạy theo những kẻ chơi bề chúng.



EM NGOÀI ĐÓ

(Cảm đề bộ trường thiên tiểu thuyết
"Người đàn bà bên kia vĩ tuyến"
của nhà văn Doãn Quốc Sỹ).

Em ngoài đó một màu trời vĩnh biệt
Nước Hồ Gươm có lạnh mấy chiều đông?
Vàng đá âm thầm một đời anh tha thiết
Dù cánh chim này lạc núi xa sông

Em ngoài đó mưa phùn ngày xuân cũ
Thấp thoáng bên trời anh đếm những vì sao
Trong ký ức điên cuồng như thác lũ
Dáng em gây ôi mộng cũng xanh xao

Em ngoài đó mùa hè hoa phượng đỏ
Kỷ niệm nào còn lại với trời xanh
Tìm đâu thấy tâm tay Em bé nhỏ
Trời bao la Em cúi mặt cam đành

Em ngoài đó mùa thu trời Hà Nội
Thương nhớ những chiều lạnh gió heo may
Chiếc lá úa đùa trên làn tóc rối
Thuở cuộc đời tay ấm giữa bàn tay

Em ngoài đó những nẻo đường quen thuộc
Có thần thờ chân bước những chiều buông
Còn đâu đây những lối mòn hẹn ước
Thoáng môi Em hiu hắt nụ cười buồn

Em ngoài đó tháng ngày hong mắt biếc
Những chiều vàng và những sáng mù sương
Tìm một tương lai chợt thấy mình thua thiệt
Dòng sông xa Em lạc mất thiên đường

Em ngoài đó đếm tuổi buồn con gái
Đời mấy phong trần trên nét mặt người xưa
Tôi nguyện cầu nhưng vô vàng ái ngại
Thiên lương ơi! Tôi ước mấy cho vừa.

Em ngoài đó cánh cửa đời đã khép
Dòng sông Hồng cuộn cuộn máu trôi xuôi
Trong mơ ước của những chiều nắng đẹp
Gửi mây trời niềm tiếc nhớ khôn nguôi.

LÊ CÔNG MINH